

Số: /BC-UBND

Lấp Vò, ngày tháng 4 năm 2024

## BÁO CÁO

### Tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài

Thực hiện Công văn số 597/CAT-QLXNC, ngày 19 tháng 3 năm 2024 của Công an tỉnh Đồng Tháp, về việc báo cáo tổng kết thực hiện Quyết định số 254/QĐ-UBND-HC, Ủy ban nhân dân Huyện báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Sau khi hết dịch Covid - 19 đến nay, số lượng người nước ngoài về địa phương ngày càng tăng trở lại. Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn Huyện có 4.335 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh về địa phương với mục đích thăm thân, du lịch. Thực hiện chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước là tăng cường quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để tạo việc làm, hợp tác trên nhiều lĩnh vực tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài. Huyện Lấp Vò thực hiện tốt công tác quản lý người nước ngoài đến địa phương tạm trú, thường xuyên chỉ đạo các ngành chức năng và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền về công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài. Nhìn chung, số người nước ngoài tạm trú tại địa phương chấp tốt các quy định của pháp luật về công tác quản lý xuất, nhập cảnh. Tuy nhiên, qua công tác quản lý người nước ngoài đã phát hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với 35 trường hợp vi phạm “không khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật” theo Điểm đ, Khoản 4, Điều 9, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021.

#### II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI

Sau khi tiếp nhận Quyết định 254/QĐ-UBND-HC, ngày 3/3/2016 của UBND Tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, UBND huyện Lấp Vò đã tổ chức triển khai đến các ban, ngành, đoàn thể Huyện và UBND xã, thị trấn nắm thực hiện nghiêm túc, trong đó giao Công an Huyện làm đầu mối tham mưu UBND huyện hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Quyết định. Công an Huyện đã tham mưu UBND Huyện chỉ đạo ngành chức năng, Đài Truyền thanh Huyện và UBND xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về Luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài và các văn bản liên quan đến người nước

ngoài với nhiều hình thức khác nhau như: Truyền truyền lồng ghép tại các buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của Huyện và xã, thị trấn, tuyên truyền trên công thông tin điện tử của UBND Huyện, trên các trang fanpage của các đơn vị, địa phương,...

### **III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

#### **1. Công tác quản lý nhập cảnh**

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Công an Huyện giám sát 78 lượt đoàn nước ngoài đến địa phương tham quan học hỏi kinh nghiệm trên lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, mô hình khởi nghiệp, khảo sát vấn đề an sinh xã hội, tài trợ học bổng... Nhìn chung, hiệu quả hoạt động của các đoàn (tổ chức) nước ngoài đến địa phương đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tiếp nhận triển khai các dự án hoạt động của các đoàn nước ngoài đến thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục quy định của Nhà nước; tất cả các đoàn, tổ chức đều được giám sát chặt chẽ. Các đoàn nước ngoài đến địa phương chấp hành các quy định của pháp luật Nhà nước, chương trình đăng ký và các quy định về cư trú, đi lại ở địa phương. Ngoài ra, qua công tác quản lý người nước ngoài làm việc tại các công ty, doanh nghiệp, đã hướng dẫn các doanh nghiệp<sup>1</sup> trên địa bàn Huyện thực hiện khai báo tạm trú cho các trường hợp người nước ngoài làm việc công ty theo đúng quy định.

#### **2. Công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm đối với người nước ngoài**

- Qua nắm tình hình phát hiện 01 đối tượng<sup>2</sup> liên quan đối tượng nghi vấn xin tạm trú và làm việc tại Công ty AFO thuộc CCN Vàm Cống; 28 trường hợp người Trung Quốc có thị thực kí hiệu “DL” (Nhập cảnh sai mục đích) đang làm việc tại Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản Sao Mai, qua đó tiến hành giáo dục, cho các đương sự cam kết không tái phạm; đồng thời phát hiện, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 35 trường hợp vi phạm “không khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật” theo ĐIỀM đ, Khoản 4, Điều 9, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021.

- Phối hợp với phòng PA08 - Công an tỉnh kiểm tra, hướng dẫn 05 cơ sở công tác khai báo tạm trú cho người nước ngoài đến địa phương. Qua đó, nhắc nhở các cơ sở thực hiện tốt công tác khai báo tạm trú cho người nước ngoài, người nước ngoài đến địa phương phải chấp hành pháp luật của Nhà nước, quy định tại địa phương.

<sup>1</sup> Công ty TNHH Đại Hợp Phú, ấp Tân Thuận A, xã Tân Mỹ; Công ty Cổ phần dầu cá Châu Á (AFO) thuộc cụm công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành.

<sup>2</sup> HUANG FEILONG, quốc tịch Trung Quốc (đối tượng đi cùng Hà Tôn Hoa - tình báo kinh tế)

### **3. Công tác phối hợp**

Ủy ban nhân dân Huyện giao cho Công an huyện là đầu mối phối hợp với Văn phòng HĐND - Ủy ban nhân dân Huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn giúp Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú đi lại của người nước ngoài trên địa bàn huyện Lập Vò, kịp thời thông báo những vấn đề đáng chú ý đối với hoạt động của người nước ngoài ở địa phương. Từ đó, tạo sự chủ động trong công tác phối hợp giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động của người nước ngoài, không để xảy ra tình hình phức tạp về an ninh trật tự.

## **IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ**

### **1. Ưu điểm**

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân Huyện đã tiếp thu nhiều văn bản hướng dẫn về công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài đã tạo điều kiện cho địa phương có cơ sở pháp lý tổ chức thực hiện đạt hiệu quả đối với công tác quản lý tạm trú của người nước ngoài tại địa phương. Từ đó, tạo ra nhận thức đầy đủ về công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài nói chung và công tác quản lý đối với người nước ngoài nói riêng, qua công tác phối hợp quản lý chặt chẽ của các đơn vị, các trường hợp vi phạm của người nước ngoài đều được phát hiện kịp thời và xử lý đúng quy định của pháp luật, luôn tạo sự hợp tình, hợp lý, vừa đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu nghiệp vụ, pháp luật, vừa góp phần thực hiện tốt công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

### **2. Hạn chế**

- Việc triển khai, quán triệt các văn bản của cấp trên về công tác quản lý người nước ngoài có khi chưa được duy trì thường xuyên, nhất là công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân về thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài hiệu quả chưa cao, dẫn đến còn nhiều trường hợp vi phạm.

- Công tác nắm tình hình, quản lý người nước ngoài tạm trú tại địa phương đôi khi chưa sâu sát, chưa nắm chắc diễn biến của người nước ngoài trong thời gian đến và đi khỏi địa phương.

### **3. Bài học kinh nghiệm**

UBND Huyện luôn quan tâm chỉ đạo sát sao đối với công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài. Các đơn vị luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý người nước ngoài, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác quản lý người nước

ngoài nhằm nâng cao nhận thức của thức của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn và quần chúng nhân dân.

Trên đây là báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn huyện Lấp Vò./.

***Nơi nhận:***

- Công an tỉnh (Phòng QLXNC);
- Q.CT, các PCT.UBND Huyện;
- Các Phòng, Ban, Ngành Huyện;
- UBND xã, thị trấn;
- LĐVP + C/v Khải;
- Lưu: VT. CAH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
Q. CHỦ TỊCH**

**Trương Thị Diệp**